

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Những đóa hoa trên thương trường

◇ MINH TÂM

Làm doanh nhân đã khó, làm nữ doanh nhân còn khó gấp bội lần. Vượt lên những suy nghĩ thường tình về sự yếu đuối của phụ nữ, những việc nhiều nữ doanh nhân làm được đã chứng minh sức mạnh tiềm ẩn của phái yếu.

CHỮ TÂM LUÔN TỒN TẠI TRONG PHÁI YẾU

Ấn tượng sâu sắc nhất mà chị Lê Thị Tú Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Lâm Sơn (công ty đã nghiên cứu chế tạo thành công máy sản xuất đá viên made in Việt Nam mang nhãn hiệu Ice Horse được nhiều người biết đến) đã để lại cho người viết hình ảnh một nữ doanh nhân gắn bó với công việc bằng một chữ "tâm" đơn giản. Trả lời câu hỏi về kinh nghiệm làm thế nào đảm trách tốt vai trò của người lãnh đạo, lèo lái con thuyền Lâm Sơn, ngấp nghé bờ vực phá sản, vốn liếng cạn kiệt, chẳng còn gì ngoài những mặt hàng tồn kho và 5 nhân viên, trở nên vững vàng, lớn mạnh như ngày nay với vốn điều lệ lên đến 27 tỷ đồng, chị cho biết "làm việc gì cũng phải có cái tâm". Suy nghĩ này của chị bắt nguồn từ rất sớm ngay khi còn là một cô gái Huế trẻ tham gia công tác xã hội để giúp trẻ em nghèo, người già neo đơn có cuộc sống đỡ cơ cực hơn. Từ những ngày ấy, chị và các bạn chập chững tập kinh doanh như



bán tập, bút; tổ chức những đêm văn nghệ từ thiện; dán đề-can thuê... để lấy tiền gây quỹ. Những năm tháng làm quen với việc bán buôn ấy không chỉ giúp chị có thêm kinh nghiệm về thương trường mà còn là những kinh nghiệm quý giá về lòng người và về chữ tâm trong cuộc sống. Đem cái "tâm" vào công việc, chị không chỉ được đồng nghiệp quý mến mà các đối tác cũng rất coi trọng người nữ doanh nhân mềm mỏng, nhân hậu nhưng không thiếu phần kiên quyết này. Đến nay, khi trở thành Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. HCM và là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ

điện lạnh Lâm Sơn chị vẫn ấp ủ khát vọng đưa Lâm Sơn vươn xa hơn nữa với chữ tâm giản dị trong cách nghĩ và hành động

TRƯỜNG KỲ CHIẾN ĐẤU ĐỂ GIẢI NỖI ĐAU TRONG CUỘC SỐNG

Bây giờ, khi nhắc đến cây trinh nữ hoàng cung, một trong những dược thảo quý hiếm để trị bệnh u xơ tử cung thì người ta nghĩ ngay đến nữ tiến sĩ dược sĩ Nguyễn Thị Ngọc



Trâm, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Dược - nhà khoa học đã được vinh dự nhận giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng vinh danh cho tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp cho nghiên cứu khoa học tự nhiên và y khoa vào năm 2007 với đề tài nghiên cứu về cây trinh nữ hoàng cung. Bắt đầu từ năm 1990, sau gần 20 năm nghiên cứu miệt mài với sự giúp đỡ của các cộng sự trong và ngoài nước, người phụ nữ nhiều nghị lực này cho ra đời viên nang crila, sản phẩm hỗ trợ hiệu quả điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt và điều trị u xơ tử cung. Khi được hỏi bí quyết về sức chiến đấu trường kỳ vì khoa học và đạt những thành công như ngày hôm nay, chị tâm sự "thú thật nếu không có một gia đình hạnh phúc thì có lẽ tôi khó có được thành công trong công việc. Tôi may mắn có được người chồng rất hiểu và chia sẻ công việc với vợ, không những là việc nhà, chăm sóc các con mà cả việc tìm nguồn nguyên liệu cho sản xuất của vợ. Vấn đề còn lại là mình biết sắp xếp thời gian cân bằng, lồng ghép khéo léo, hài hòa giữa việc nước và việc nhà thôi."

TẬN DỤNG ƯU THẾ PHỤ NỮ TRONG QUẢN LÝ

Khi gặp chị Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Đông Tâm (Nutifood) - một trong top 5 các nhà sản xuất sữa lớn nhất tại Việt Nam, mọi người có phần bất ngờ trước tính cách mạnh mẽ, sắc sảo của nữ doanh nhân đầy cá tính này. Là phó tổng giám đốc phụ trách "đầu vào" của công ty, từ máy móc, thiết bị, nguyên liệu... chị luôn đặt lên hàng đầu mục tiêu ổn định và bảo đảm chất lượng cao nhất về mặt dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Dây chuyền thiết bị sản xuất hiện đại được đầu tư nhập khẩu đã được hoàn thành xây dựng và lắp đặt tại nhà máy sản xuất của NutiFood đạt các tiêu chuẩn ISO 9001:2000, HACCP, GMP; nguyên liệu chủ yếu được nhập từ Úc, Mỹ, Hà Lan phải đạt chuẩn yêu cầu... Nhờ đó, sản phẩm của công ty được nhiều người tiêu dùng tin tưởng



và đạt được danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao. Những tưởng người phụ nữ năng động này sẽ quản lý công việc mạnh bạo theo kiểu "chém đinh chặt sắt" như những người đàn

ông, nhưng không, chị cho biết một trong những bí quyết thành công của mình đó là tận dụng những đặc tính thiên bẩm của phụ nữ: mềm mỏng, chu đáo, tỉ mỉ, kiên định... Điều này đã giúp chị rất nhiều trong công việc, đặc biệt là trong vai trò của người quản lý".

Những nỗ lực, sự hy sinh, cống hiến và tài năng của các nữ doanh nhân thật đáng khâm phục. Chúc các chị luôn thành công và sẵn sàng chia sẻ thành công với các đồng nghiệp nữ và tất nhiên cả nam giới, để nhân lên nhiều thành công hơn nữa. □



Chữ bác sĩ

Bà vợ đưa ông chồng bị ốm đến bệnh viện.

Bác sĩ khám xong để hai chữ "BT". Bà vợ không hiểu nhưng thấy ông chồng hết bệnh nên không quan tâm gì.

Hai năm sau, bệnh lại tái phát. Bà vợ đưa ông chồng đến ông bác sĩ ngày trước. Khám xong, bác sĩ lại để hai chữ "BT".

Về nhà, tưởng giống như lần trước nên bà vợ cũng thành thoi không lo gì. Hai ngày sau, ông chồng lăn đùng ra chết. Bà vợ thấy vậy liền hỏi bác sĩ.

Bác sĩ nói: - Chuyện đó tôi quên nói với bà. Hai chữ "BT" lần trước có nghĩa "bình thường", nhưng chuyện đó là xưa rồi. Lần này hai chữ "BT" có nghĩa là "bó tay".

* * *

Xin được nhẹ hơn

Sau khi chia tay với người chồng đang bị ngồi tù, người vợ đến gặp người quản tù để nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.

- Bà yên tâm, các tù nhân của chúng tôi làm công việc rất nhẹ nhàng, chỉ có dán hộp thoi.

- Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào đường hầm từ phòng giam ra ngoài?

* * *

Phận... chồng

Buổi tối, bà vợ nấu nướng xong liền bảo cậu con trai gọi điện cho bố đang ở phòng làm việc về ăn cơm ngay.

Thằng con gọi điện một hồi rồi chạy ra bảo mẹ:

- Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.

Bà vợ tức quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nháy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:

- Con nói đi, máy của bố nói thế nào?

- Dạ, một cô ở phòng bố ba lần đều trả lời "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

(Sưu tầm)